



## Information Technology with Disaster

จากภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงมากมาย ทั้งอุณหภูมิ, ภูมิประเทศจากแผ่นดินไหว รวมทั้งภัยพิบัติ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทุกทวีป ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก หากรอดจากความตายก็อาจได้รับบาดเจ็บ หรืออาจต้องเผชิญกับความสูญเสียซึ่งดาโถมเข้ามามากมาย ที่ตามมาจากภัยพิบัติ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สิน และพ่อแม่ ญาติพี่น้องที่สูญหายหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ

อย่างเช่นเหตุการณ์ภัยพิบัติจากสึนามิ เมื่อไม่นานมานี้ ที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น คนไทยหลายคนที่ได้รับทราบข่าวสาร คงจะรู้สึกสงสารเห็นใจ รวมทั้งอยากช่วยเหลือ ก็ทำได้เพียงแต่ช่วยเหลือเป็นเงิน ที่จะได้รับบริจาคผ่านทางสื่อต่างๆ เท่านั้น ในความคิดของข้าพเจ้า การช่วยเหลือดังกล่าวเป็นเพียงแต่การช่วยเหลือผิวเผินเท่านั้น เพราะเงินที่ได้จากการบริจาค ส่วนส่งมอบให้รัฐบาลญี่ปุ่น ใช้ในการจัดหาอาหาร

หรือสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเท่านั้น หากแต่ในความคิดของข้าพเจ้า

งบประมาณในส่วนนี้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นก็คงจะมีสำรองเพื่อประชาชนของตนอยู่แล้ว แต่สิ่งที่รัฐบาลญี่ปุ่นหรือผู้ประสบภัยพิบัติต้องการจริงๆ หาใช่ตัวเงินไม่ แต่เป็นแรงงาน และผู้เชี่ยวชาญชำนาญ ที่จะช่วยในการค้นหาผู้รอดชีวิต หรือแก้ไขปัญหา ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามมาภายหลัง เพราะในส่วนนี้นั้น รัฐบาลญี่ปุ่นไม่ได้มีสำรองเอาไว้เหมือนกับเงิน ที่ต้องการเก็บสำรองไว้เมื่อยามฉุกเฉินอยู่แล้ว

## มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ย้อนกลับมาที่ประเทศไทยของเรา หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ เราจะทำอะไรเพื่อ  
ช่วยชาติและพี่น้องคนไทยด้วยกันได้อย่างไร หรือแม้กระทั่งนำพาชีวิตตนเองให้รอดไปได้อย่างไร  
ผมคิดว่าคนทุกคนคงตอบได้ว่า เรื่องอย่างนี้คงต้องใช้สัญชาตญาณ  
และความช่วยเหลือจากรัฐบาลในประเทศเท่านั้น  
ซึ่งนั่นเองทำให้เกิดความล่าช้าและไม่ทันท่วงทีเนื่องจากการสื่อสารต้องใช้ระยะเวลา  
หรืออาจเกิดการขัดข้องทำให้ไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้  
ทั้งนี้เรายังมีอีกหนทางเลือกก็คือเทคโนโลยี แต่หากเทคโนโลยีขัดข้องอีกเราจะมีวิธีไหน  
ที่จะสามารถ ขอความช่วยเหลือ หรือแจ้งเตือนผู้อื่น หรือให้ข้อมูลข่าวสารกับโลกภายนอกได้

ทั้งหมดทั้งปวงนี้แหละคือเหตุผล ที่ข้าพเจ้าสนใจอยากเข้าอบรมกับโครงการนี้  
และหวังว่าหากได้เข้าร่วมกับโครงการนี้ จะนำเอาความรู้ไปใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  
ดีกว่านั่งส่งกำลังใจอยู่หน้าจอโทรทัศน์, ข้อความส่งกำลังใจ  
และบริจาคเงินหรือช่วยซื้อของสื่อหรือบริษัทต่างๆ  
นำมาประกาศขายหาเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย มาใช้มาใส่คูแล้วในบุญหรือโก้เก๋เท่านั้นเอง  
นั่นก็คือสิ่งเราทำได้เพียงเท่านั้นตลอดมาและเหมือนเดิมไปเช่นนี้ตลอดครับ  
หากไม่มีความรู้ที่จำเป็นหรืออาจช่วยเหลือเขาได้  
ทั้งหมดนี้คือความหวังของข้าพเจ้าที่จะได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแม้เพียงหนึ่งชีวิตจากการบาดเจ็บ  
หรือเสียชีวิต ทั้งพี่น้องคนไทยด้วยกัน และประเทศอื่นซึ่งจำนำมาซึ่งความภาคภูมิใจ  
และความยินดีของข้าพเจ้า